



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๐๒

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าวกว่า มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุวานิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.สั่งปิด สถานบันเทิง ทุกแห่ง ๑๔ วัน	มติชน, ไทยโพสต์, siamrath, naewna, matichon, kaphoon, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thairath, springnews, thansettakij, js๑๐๐, prachachat, naewna	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ว่า จากกรณีมีคำสั่งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กำหนดให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน ๔๑ จังหวัด โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย ๑๔ วัน จนถึงวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ ซึ่งกรุงเทพฯ เป็น ๑ ใน ๔๑ จังหวัดที่ต้องปิดสถานดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.จึงมีมติให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ทั่วประเทศทั้งหมด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน และจะปิดเพิ่มหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดอีกครั้ง	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับความเข้มข้นการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ หลังพบการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่ในสถานบันเทิง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะสถานที่ที่พบการแพร่ระบาด เป็นกลุ่มก้อน รวมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการในพื้นที่ที่ กทม.สั่งปิดมิให้ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว
๒	กทม.เตรียม ความพร้อม รพ.สนาม รองรับ สถานการณ์ โควิด-๑๙	แนวหน้า, สยามกีฬา, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, thaich๘, sanook, mthai, thestandard, thainews, news.ch๗, mcot, thaipbsworld, fm๙๑bkk, thairath, dailynews, thaipbs, thansettakij, naewna,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาล (รพ.) สนาม รองรับการรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด-๑๙ ของ รพ.ราชพิพัฒน์ว่า กทม.ได้เตรียมพร้อม รพ.สนามรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่วนกรณีมีข้อกังวลว่าผู้ป่วยโควิด-๑๙ จะไม่มีเตียงรองรับนั้น กทม.ยังมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ หากมีการประสานมา กทม.ยินดีรองรับผู้ป่วยมาดูแล ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่เป็น รพ.สนามเพิ่มเติม กรณีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงประสานกับโรงแรมเพื่อทำเป็น Hospitel ไว้บางส่วนบริเวณฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร - กทม.โดย สนพ.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมการแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ และ รพ.เอกชน จัดเตรียม รพ.สนามไว้ประมาณ ๓,๐๐๐ เตียง	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมจัดหาสถานที่เป็น รพ.สนามในกรุงเทพฯ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามของ กทม.เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		siamrath, mgronline, js๑๐๐, matichon, nationtv, prachachat, khaosod, mgronline, posttoday, mcot, tnnthailand, thaipost, bangkokbiznews, komchadluek, thebangkokinsight, innnews, thansettakij, mgronline, posttoday, thebangkokinsight, innnews, sondhitalk, nationthailand, fm๙๑bkk, thainews	<p>รวมกับของ กทม.แล้วจะมีประมาณ ๕,๐๐๐ เตียง และประสานกับภาคีเครือข่าย จัดเตรียม รพ.สนามเพิ่มเติมเป็นระยะ รวมถึงแนวทางการจัดตั้ง รพ.สนาม ในพื้นที่แจ้งวัฒนะด้วย คาดในอนาคตจะมี รพ.สนามรองรับผู้ป่วยได้ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เตียง สำหรับ รพ.ราชพิพัฒน์ จะรองรับผู้ป่วยสี่เหลี่ยม ที่มีอาการใช้ ไอ มีน้ำมูก ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ส่วนผู้ป่วยสี่แดง จะดูแลรักษาที่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และรพ.สิรินธร หากรวมเตียงทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยสี่แดงและสี่เหลี่ยมมีประมาณ ๙๐๐ เตียง ปัจจุบัน รพ.สนามของ รพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ไม่มีอาการ ๒๐๐ เตียง เมื่อผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นระดับปานกลางถึงหนักจะส่งตัวรับการรักษาต่อที่ รพ.ราชพิพัฒน์ ซึ่งเปิด Cohort ward มีทีมแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ และย้ายผู้ป่วยไปยัง รพ.อื่น ๆ ตามอาการต่อไป</p> <p>- นอกจากนี้ กทม.ได้เตรียมความพร้อมจัดตั้ง รพ.สนามรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพิ่มเติมที่อาคารบางกอกอารีนา เขตหนองจอก โดยใช้ชื่อว่า รพ.เอราวัณ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๓๕๐ เตียง คาดจะเปิดให้บริการในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔</p> <p>- กทม.จัดตั้ง รพ.สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ แล้ว ๔ แห่ง ประกอบด้วย (๑) รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ ๕๐๐ เตียง (๒) รพ.ราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา รองรับได้ ๒๐๐ เตียง (๓) สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บางบอน เขตบางบอน (โรงพยาบาลเอราวัณ ๑) รองรับได้ ๒๐๐ เตียง และ (๔) ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก (โรงพยาบาลเอราวัณ ๒) รองรับได้ ๓๕๐ เตียง (อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่) รวมจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้ ๑,๒๕๐ เตียง</p>		
๓	กทม.แจ้งช่องทางติดต่อเข้ารับการรักษากรณีติดเชื้อโควิด-๑๙	thansettakij, mcot, innnews, matichon, bangkokbiznews, mgronline, siamrath, thestandard, innnews, passionsnews, newtv,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาล เพื่อรองรับการนอนพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเน้นย้ำช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ไม่มีเตียงนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผ่านสายด่วนกรมการแพทย์ ๑๖๖๘ สถาบัน	<p><b>ด้านบวก</b></p> <p>- แจ้งช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลการเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่มีเตียงในโรงพยาบาล</p>	- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.		thansettakij, fm๙๑bkk, passionsnews, ryt๙, tnnthailand, infoquest, bangkokbiznews	<p>การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ๑๖๖๙ หรือสายด่วน สปสช.๑๓๓๐ ได้ตลอด ๒๔ ชม. โดย กทม.ได้ประสานความร่วมมือกับ สธ.ในการบริหารจัดการเตียงร่วมกันระหว่างเครือข่าย ๕ หน่วยงาน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอัปเดตข้อมูลทุกวัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการส่งต่อและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้ที่ สายด่วน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๐-๒๒๐๓-๒๓๙๓ หรือ ๐-๒๒๐๓-๒๓๙๖ หรือ ๐-๒๒๐๓-๒๘๘๓ และ ๐-๒๒๔๕-๔๙๖๔ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สายด่วน Website BKK COVID-๑๙ ๐-๒๒๐๓-๒๓๙๓ และ ๐-๒๒๐๓-๒๓๙๖ ให้บริการเวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สายด่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์โรคโควิด-๑๙ ติดต่อศูนย์เฮอร์วีน กทม. ๑๖๔๖ แจ้งข้อมูลผู้ที่คาดว่าสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-๑๙ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ๐๙๗ ๐๔๖ ๗๕๔๙ และสายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ๑๔๒๒</p>		ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการส่งต่อและดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ
๔	กทม.เพิ่มถึงขยะทิ้งหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙	nationtv, mcot, thaipost ,matichon, thairath, dailynews, fm๙๑bkk, amarintv, headtopics, js๑๐๐, ejan	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการจัดการขยะหน้ากากอนามัยที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ว่า กทม.มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโควิด-๑๙ รวมถึงขยะหน้ากากอนามัยที่เก็บขนและกำจัดจากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ และสถานที่สำหรับผู้กักตัว เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัว ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ - ๑๒ เม.ย.๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๖.๒๙ ตัน หรือเฉลี่ย ๑๑.๔๘ ตัน/วัน ขณะที่ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกเดือน เม.ย. ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๒ เม.ย.๖๔ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อโควิด-๑๙ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒.๙๒ ตัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑.๔๔ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕</p> <p>- อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทิ้งขยะหน้ากากอนามัย กทม.ได้ตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะ (สีส้ม) พร้อมถุงขยะสีแดงสำหรับใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะประมาณ ๑,๐๐๐ จุด โดยหน้ากากอนามัยและมูลฝอยติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่จัดเก็บได้จะนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ทั้งนี้ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำ นั ก ลั ษ ี แ ว ด ลั ษ ี อ ม ลั ษ ี สำนั ก งาน เ ช ต และ สำนั ก งาน ประชา สัม พันธ์ พื้นที่ ก รุง เ ท พ า ใน ช่วง การ ประชา สัม พันธ์ แนว ท าง การ บริหาร จัด การ มูล ฝอย ติด เชื้อ ของ ก ท ม. ใน ช่วง การ แพร่ ระบาด ของ โ ร ค โ ค วิ ด - ๑ ๙ รวมทั้ง การ รม รง ค์ ขอ ความ ร่วม มือ ประชา ชน คัด แยก ขยะ ตั้ง แต่ ต้น ท าง โดย แยก ขยะ หน้า กาก อนามัย ที่ ใช้ แล ้ว จาก มูล ฝอย ประเภท อื่น และ ทิ้ง ใน จุด ที่ กำหนด เพื่อ ความ ปลอดภัย และ ป้องกัน ความ เสี่ยง ใน การ แพร่ กระจาย เชื้อ โ ค วิ ด - ๑ ๙</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>แล้วอย่างถูกวิธี และไม่ทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไปในครัวเรือน โดยทิ้งใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียน หรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” แยกทิ้งให้กับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัย เฉพาะ (สีส้ม) ในจุดที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย รวมถึงความสะดวกต่อการเก็บรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป</p>		
๕	<p>กทม.ย้ำให้ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าระบบคัดกรอง BKK-COVID ๑๙ /ให้ ขรก. กทม. WFH ถึง ๓๐ เม.ย.นี้</p>	<p>matichon, thairath, siamrath, dailynews, ryt๙, innews, mgronline, thaipost, thansettakij, mcot, thebangkokinsight, js๑๐๐, infoquest, mgronline, thaipost</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางไปจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านระบบคัดกรอง BKKCOVID-๑๙ ซึ่งเป็นระบบที่ กทม.จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีขั้นตอน ได้แก่ สแกน QR CODE กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นกรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้ากรุงเทพฯ หรือผ่านไปจังหวัดอื่น ในกรณีเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง ซึ่งหากระบบแจ้งว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำแนะนำให้สังเกตตัวเองอย่างน้อย ๑๔ วัน หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดเพื่อสอบสวนอาการ รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ไป SWAB ตามจุดนัดหมายที่สะดวกทันที หากผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อจะทำการรักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>- นอกจากนี้ ได้พิจารณาสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรของ กทม.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในทุกกิจกรรม ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนก่อนเข้า - ออกสถานที่ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ ให้บุคลากรงดเว้นการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง บุคลากรที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตนเองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะ รวมถึงให้หน่วยงานของ กทม.พิจารณาเหลื่อมเวลา</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางไปจังหวัดพื้นที่เสี่ยงประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านระบบคัดกรอง BKKCOVID-๑๙</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และขอความร่วมมือประชาชนที่มีความเสี่ยงเข้าระบบคัดกรอง BKKCOVID-๑๙ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			ทำงาน จัดประชุม การเรียน การอบรม ในรูปแบบ Online เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และให้พิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ จนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ ตามนโยบายของรัฐบาล		
๖	กทม.สั่งระงับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ๗ วัน จนกว่าจะมั่นใจความปลอดภัย	thansettakij, matichon, thairath, newtv, kaohoon, prachachat, thaipost, thaipbs, mcot, mangozero, mgronline, innnews, amarintv, champlus, thebangkokinsight	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กรณีเกิดเหตุการณ์แขนคอนยกของในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ร่วงหล่นลงบน ถ.ศรีนครินทร์ ซอย ๑ ทำให้มีเศษวัสดุกระเด็นไปโดนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ รายนั้น กทม.มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานโยธา (สนย.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต ประสานงาน ตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขโรค หรือด้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการก่อสร้างในเขตทางสาธารณะ ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอให้ รฟม.ระงับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นเวลา ๗ วัน และให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยถูกต้องตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณสุขโรคปี ๒๕๕๐ และเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต รวมถึงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด พร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานโยธา กทม.ทราบต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และโครงการอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพฯ
๗	โครงการก่อสร้างทางลอดแยกไฟฉายพร้อมเปิดใช้ภายในปี ๖๔	ข่าวสด, ไทยรัฐ, thairath	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดถ.เจริญสุขนิทวงศ์-ถนนพรานนก (แยกไฟฉาย) ว่า ภาพรวมงานก่อสร้างคืบหน้าประมาณ ๘๐% โดยอยู่ระหว่างการทำโครงสร้างค้ำยันผนังเชิงลาดทางขึ้นลงเพื่อป้องกันการทรุดตัว เนื่องจากตัวทางลอดอยู่ใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับโครงสร้างเสาตอม่อทางวิ่งรถไฟฟ้าและการให้บริการรถไฟฟ้าด้านบน โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำหนดค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่หรือขยับของเสาตอม่อทางวิ่งรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน ๖ มม. ขั้นตอนนี้ใช้เวลาก่อสร้าง ๒-๓ เดือน คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ หลังจากทำโครงสร้างค้ำยันเชิงทางขึ้นลงและบริเวณรอบเสาตอม่อทางวิ่งรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จึงจะ	<u>ด้านบวก</u> - ก่อสร้างเชื่อมโยงโครงข่ายถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขนิทวงศ์ - ถนนพรานนก (อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย) ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			สามารถเริ่มขั้นตอนการขุดดินตัวทางลอด บริเวณกลางแยกได้ตามแผนงาน จะเริ่มขุดดินในเดือน พ.ค.นี้ โดยจะใช้วิธีการขุดจากหัวท้ายเข้าหาตรงกลาง แยก ช่วงที่ขุดดินเสร็จแล้วจะทยอยทำผนังทางลอดเพื่อกันดินทรุดลงมา พร้อมกับเทพื้นทางลอด เพื่อความรวดเร็วในการก่อสร้าง ตั้งเป้าหมายให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้งานทันภายในสิ้นปี ๖๔		
๘	เตรียมเปิดให้บริการเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย จากท่าวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี	ข่าวสด, แนวหน้า, naewna	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวถึงโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย ช่วงจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ว่า กทม.โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือในเส้นทางคลองแสนแสบจากวัดศรีบุญเรือง-สำนักงานเขตมีนบุรี ระยะทาง ๑๐.๕๐ กม. โดยได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างท่าเทียบเรือรวม ๘ ท่า ได้แก่ ท่าเรือรร.พร้อมมิตร, ท่าเรือเสรีไทย ๒๖, ท่าเรือคลองระพีพัฒน์, ท่าเรือหมู่บ้านร่มไทร, ท่าเรือสุเหร่าแดง, ท่าเรือชุมชนมุลอแหลใหญ่, ท่าเรือตลาดมีนบุรี และท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี รวมถึงจัดหาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ขนาด ๓๐ ที่นั่ง ๑๒ ลำ อยู่ระหว่างการต่อเรือ คาดจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค.๖๔ การก่อสร้างท่าเทียบเรือมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผน จะแล้วเสร็จในช่วงแรกและสามารถเปิดทดลองเดินเรือได้ในเดือน มิ.ย.๖๔ ให้บริการฟรี ๖ เดือน จากนั้นจะเริ่มเก็บค่าโดยสารในอัตรา ๑๕-๒๐ บาทตลอดสาย	<b>ด้านบวก</b> - เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง “ล้อ ราง เรือ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดให้บริการเดินเรือในคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยายช่วงจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี และเชิญชวนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร
๙	กทม.งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ป้องกันโควิด-๑๙	matichon, newtv, siamrath, thestandard, bangkokbiznews	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รพ.กทม. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการเขตให้งดบริการงานด้านทะเบียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบันพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้ (๑) ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต งดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย (๒) งดให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) (๓) งดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) (๔) พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยให้นำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้บริหารจัดการผู้มาขอรับบริการ และนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ “ไทยชนะ” มาใช้อย่างเคร่งครัด (๕) ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	<b>ด้านบวก</b> - สำนักงานเขตงดให้บริการงานด้านทะเบียนวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตายรวมทั้งงดให้ บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ	- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุกสำนักงานเขต งดให้บริการงานด้านทะเบียนวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย รวมทั้งงดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (๖) ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในวันราชการปกติ (จันทร์ -ศุกร์) เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ไม่เกิน ๓๐ ราย/วัน เพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ และดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จะคลี่คลาย</p>		<p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ</p>
๑๐	<p>กำชับ สำนักงานแพทย์ - ศูนย์เอราวัณ เพิ่มขีด ความสามารถ ระบบหาเตียง ให้ผู้ป่วย โควิด-๑๙</p>	<p>เดลินิวส์, มติชน, thainews, dailynews, mcot, mgronline, siamrath, matichon, thethaipress</p>	<p>- นางศิลปสวย ระเบียบแสงสุรย์ ป.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์เอราวัณ กทม. เป็นศูนย์กลางประสานงานจัดส่งผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเข้ารับการรักษา โดยร่วมกับสายด่วน ๑๖๖๘ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสายด่วน ๑๓๓๐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งขั้นตอนปฏิบัติงาน เมื่อได้รับข้อมูลผลการติดเชื้อของผู้ป่วยและผู้ป่วยยังไม่ได้รับการ จัดสรรเตียง หน่วยงานและสถานพยาบาลจะประสานมายัง กทม.เพื่อส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนาม โดยในแต่ละวันศูนย์เอราวัณกระจายผู้ป่วยได้กว่า ๑๐๐ ราย/วัน ขณะเดียวกัน มีผู้ป่วยรอเตียงเป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น และจัดระบบหาเตียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว กรณีผู้ป่วยได้รับการยืนยันการติดเชื้อให้แจ้งไปยังโรงพยาบาลที่ตรวจ LAB เพื่อหาเตียง หากไม่สามารถจัดสรรเตียงให้ได้ ผู้ป่วยสามารถประสานมายังสายด่วน ๑๖๖๘ ให้เข้าไปรับผู้ป่วยจากที่พัก อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยประสงค์เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลไปสถานพยาบาลที่ศูนย์เอราวัณ กทม. ประสาน ให้เตรียมเอกสารผล LAB ยืนยันการติดเชื้อโควิด-๑๙ ไปด้วย และหากมีผู้ขับรถแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ๒ ชั้น นั่งแยงคนละฝั่ง มีอุปกรณ์ฉากป้องกัน เปิดกระจก ปิดเครื่องปรับอากาศ ส่องเส้นทางก่อนเดินทาง ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน ๓๐ นาที และไม่ควรถูกปฏิเสธการรักษา ในโรงพยาบาลที่ศูนย์เอราวัณ กทม.ประสานให้</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการจัดหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว</p>	<p>- สำ นั ก ก า ร แพ ท ย์ ศูนย์เอราวัณ กทม. และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งช่องทางการประสานหาเตียง</p>



ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- สำหรับการบริการ ๓ สายด่วนในการประสานหาเตียง ภายใน ๒๔ ชั่วโมง คือ สายด่วนกรมการแพทย์ ๑๖๖๘ (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น.) สายด่วน สปสช.๑๓๓๐ (ทุกวัน ๒๔ ชั่วโมง) สายด่วน ๑๖๖๙ (ทุกวัน ๒๔ ชั่วโมง) และผ่านทางไลน์ “สบายดีบอด” ซึ่งจะช่วยเหลือเยียวยาเตียงโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สิ่งสำคัญระหว่างที่รอเตียงหรือต้องมีการประสานงาน ให้รออยู่ที่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจาย</p>		
๑๑	<p>กทม.นัดกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค อีก ๑๐ % ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๑ เม.ย.นี้</p>	banmuang	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวไว้ สืบเนื่องจากวันที่ ๑๗-๒๒ มี.ค.๖๔ ที่ผ่านมา กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เข็มแรกให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าในตลาดย่านตลาดบางแค รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบ ณ ตลาดศิริเศรษฐนันท์ เขตบางแค และวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ ๖,๘๒๔ ราย และเจ้าหน้าที่ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกมารับวัคซีนเข็มที่ ๒ ในวันที่ ๗-๑๒ เม.ย.๖๔ ซึ่งมีผู้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ประมาณ ๖,๐๐๐ ราย คิดเป็น ๙๐% โดยผู้ที่ยังไม่มารับวัคซีนเข็มที่ ๒ ตามกำหนดนัด สามารถมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ได้ในวันที่ ๑๙-๒๑ เม.ย.๖๔ เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ครบ ๒ เข็มแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเท่านั้น หากได้รับเชื้อโควิด-๑๙ บางรายอาจไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ที่ใกล้ชิดได้ จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงขอให้กักตัว ๑๔ วัน เพื่อสังเกตอาการตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙ มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- กทม.ได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้มากขึ้น ป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจสถานบริการในพื้นที่เป็นประจำ หากพบสถานบริการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้สั่งปิดสถานที่ชั่วคราวไปก่อนหน้านี้</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าในตลาดย่านตลาดบางแค รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑๒	ตรวจสอบตู้น้ำ หยอดเหรียญ ๕๐ เซต สะอาด ปลอดภัย – สิ่งตรวจทุก ๔ เดือน	ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, naewna	- นายชินทร์ ศิริินาค รบ.กทท. กล่าวว่า กทท.ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญของสำนักงานเขต พบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ๖,๙๕๙ ตู้ มีใบอนุญาตครบทุกตู้ ขณะที่การตรวจคุณภาพน้ำในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ไม่พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกสำนักงานเขต ตรวจสอบสุขลักษณะและคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทุก ๆ ๔ เดือน รวมทั้งสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยตรวจสอบสุขลักษณะและคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบ น้ำบริโภคอย่างง่าย (อ ๑๑) หากพบไม่ถูกสุขลักษณะให้แจ้งเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครองดูแลแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่มีการแก้ไข หรือยังพบการปนเปื้อน ให้ติดป้ายห้ามใช้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง รวมทั้งให้เจ้าของ หรือผู้ดูแลจัดทำสติ๊กเกอร์ติดข้างตู้ แสดงวัน เดือน ปีที่เปลี่ยนไส้กรองและ การตรวจคุณภาพน้ำ นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางส่งเสริมความรู้ให้แก่ ผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลือกใช้ตู้น้ำหยอดเหรียญที่ถูก สุขลักษณะและปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยสำนักอนามัย จัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการรักษาดูแลและควบคุมคุณภาพ น้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้แก่ผู้ประกอบการ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญที่สะอาด ปลอดภัย โดยสังเกตสติ๊กเกอร์ของ กทท. ที่ติดข้างตู้ เป็นตู้ที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถดูคำแนะนำวิธีการเลือกใช้ตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญตาม QR Code ที่ปรากฏบนสติ๊กเกอร์	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบ สุขลักษณะและคุณภาพน้ำ จากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ รวมทั้งอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการรักษาดูแล และควบคุมคุณภาพน้ำให้กับ ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเพิ่ม ความเข้มงวดในการตรวจสอบ สุขลักษณะและคุณภาพน้ำ จากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์